



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๔๓๐,๔๗๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**แฉะ แฉะ แฉะ  
ป๊อกรังวัล**

◀ มาแล้วครับ กระผมนายตากล่อง (สมองไว) มารายงานตัวแล้วขอรับ

◀ ประเดิมกันที่สาวคนนี้นี่ก่อนเลย “น้องแอนนี่” สรารัตน์ แซ่จิว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาเอกการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

◀ สาวน่ารัก หมวยอารมณดีคนนี้มีกิจกรรมที่แหวกแนว แต่เรียกเสียงฮาสุดๆ บนโลกออนไลน์กับการทำคลิปลิปซิงค์สุดมหัศจรรย์ เลียนแบบได้เหมือน เป๊ะ จนอยากถามว่า เธอแรงบันดาลใจมาจากไหนกันน่า

◀ เธอบอกกลับมาด้วยรอยยิ้มว่า ก็มาจากศิลปินตลก พี่ตุ๊กก็ ชอบพี่เขาอะ (โอ้ พี่ตุ๊กก็ต้นแบบ) และพอดิเล่นโซเชี่ยลแคม อยู่แล้วเลยอยากอัปเดตให้เพื่อนในกลุ่มเราได้ดูแล้วซ้ำๆ กัน

◀ ด้วยเหตุนี้ เลยโด่งดัง มีแฟนพงแฟนเพช กลุ่มคนรักแอนนี่ไปแล้ว เจ้าตัวบอกกิจกรรมสุดเจ๋งนี้ให้ประโยชน์กับตัวเองเยอะแยะ “ตอนนี้ได้โอกาสดีๆ จากการเป็นที่รู้จัก ได้รับงานทำคลิปสินค้าต่างๆ ได้รับงานพิธีกร ได้แสดงละครแนวซิทคอมทางช่อง 3 มีเงินเก็บไม่ต้องขอทางบ้านใช้” (ว้าว เป็นหลักล้านเชียวน่า)

◀ นอกจากนั้น ก็ยังได้รู้จักสังคมใหม่ๆ มีเพื่อนใหม่ ในแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สิ่งดีๆ รวมทั้งประสบการณ์ดีๆ จากการที่ได้คิดสร้างสรรค์และลงมือทำด้วย (เชียร์สุดใจ)

◀ เอ้า! ใครอยากสร้างสรรค์คลิปสนุกๆ แบบเธอบ้าง แนะนำว่าให้หาความเป็นตัวตนของตัวเอง แล้วใส่ความครีเอทีฟ



น้องแอนนี่



น้องอาร์ม

ลงไปนิดหน่อย ไม่น่าอาจจะสามารถแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์ดังเปรี้ยงเลยก็ได้เนาะจ๊ะ ส่วนมุมมองต่อสยามสแควร์ คือ เป็นที่ช้อปปิ้ง

◀ แล้วก็มารู้จักกับฝ่ายชายกันบ้าง หนุ่มคนนี้มีชื่อว่า “อาร์ม” อติเรก คำน้อย กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 3 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

◀ หนุ่มคนนี่ที่เราไปทำความรู้จัก เห็นแนวๆ สไลด์ดีสุดๆ เดาไม่ยากว่าน่าจะเป็นศิลปินทางใดสักทาง และเขาก็เฉลยเองกว่า เขาคือผู้ชนะเลิศในรายการทอฟ้าผ้าไทย และตนเองเป็นเด็กเหนือที่เดินทางมาจากเชียงราย และยังบอกอีกว่า ส่วนตัวแล้วเป็นคนช่างฝัน ถ่ายทอดวิธีคิดลงในการออกแบบแฟชั่น (ว้าวว)



## Status - เกี่ยวหรือทำงาน

สาวเมื่อเธอเจ็ดอายุไปไหนมา นิดหน่อยเวลา และทุกครั้งที่มี จังหวะก็เป็นที่ต้องหันมากระสวย กับกล้องเป็นระยะๆ จนหลาย คนติดตามไปไม่จำ สดลงไป ทำงานหรือไปเที่ยวกันจะ



## Status - สวย(ชะ)



เห็นภาพน้องอ้อคนสวย แล้วอดไม่ได้จะหยิบมาให้ ดูกัน โถ.. ตอนเด็กๆ กับ คอนนี่ความสวยไม่ทิ้งห่าง เพียงแค่ตอนเด็กตัวย่น แต่โตขึ้นสวยขย ชนิดที่ หลายคนต้องเหลียวมอง สวยจริงๆ ค่ะ คุณน้อง

เพื่อนๆ ที่อยากลิ้มลา ส่วข้อความถึงกัน สามารถอัพเดทส่ง ข้อความมาได้ที่ [gypsy\\_honey1427@yahoo.co.th](mailto:gypsy_honey1427@yahoo.co.th) หรือฝากไว้ ที่เฟซบุ๊ก ที่ Teenmeeting Board

ผมสร้างผลงานชนะเลิศกรรมการทุกคนก็เป็น ปลื้มสุดๆ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ โดยผมทำคอลเลกชัน ผ้าไทยสู่อาเซียน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก สถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆ ครบแล้ว นำมา ตัดทอนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ความเป็นไทย” (โอ้ หนุ่มคนนี้ ศิลปินจริงๆ ด้วยอะ) อารมณ์พูดต่ออีกว่า นอกจากเวลาเรียนเขาก็มักจะสร้าง งานแฟชั่น “ผมรู้สึกประทับใจและชอบรายละเอียดของ งานศิลปะต่างๆ ภายใต้วัด ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง หรือเวลาประทับใจ อะไร ก็เอาสิ่งรอบตัวนั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานอย่าง (ขอว่าวาวอีกรอบนะ)

เห็นเรียนและสร้างงานสนุกขนาดนี้อันคตอยาก ทำอะไรจะ “หลังจบปริญญาตรีผมจะไปศึกษาต่อด้าน แฟชั่นดีไซน์ที่ต่างประเทศครับ แล้วก็หาโอกาสฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ก่อนกลับมาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองครับ” ส่วนมุมมองที่มีต่อสยามคือ เป็นศูนย์รวมวัยรุ่นครับ

ให้ความร่วมมือกันระชาคนนี้ รัไปเลยของรางวัลน่า รักๆ จาก ลอฟท์ และนอกจากเรื่องราวของน้องๆ จะได้โดดเด่นอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้ว ยังมีมืออยู่บนจอยักษ์กลางสยามสแควร์ อย่าง จอเชคเกอร์ สกรีน อีกด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะทำร่วมสนุกบ้าง ก็เขียนเรื่องราวของตัวเองพร้อมแนบรูปถ่ายเก็บๆ ส่งมาที่ นสพ. “คม ชัด ลึก” 1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 วงเล็บมุมซองว่า “เปิดโลกอินเทอร์เน็ต”

ส่งมาเรื่อยๆ นะครับ

